

- สาระ:** ลูกๆ ที่แสนหวาน ทำทุกสิ่งด้วยพลังโยคะ ไม่มีเรื่องของการถามพ่อเกี่ยวกับสิ่งใด ลูกเป็นลูกๆ ของพระเจ้า ดังนั้นอย่าได้มีการกระทำที่ชั่วร้ายเช่นปีศาจใดๆ
- คำถาม:** พลังโยคะของลูกแสดงความสามารถอย่างไร?
- คำตอบ:** ด้วยพลังโยคะนี้ลูกสามารถควบคุมอวัยวะประสาทสัมผัสทางร่างกายทั้งหมดของลูก ถ้าลูกไม่มีพลังโยคะ ลูกก็ไม่สามารถกลับมาบริสุทธิ์ได้ ด้วยพลังโยคะที่ทั้งโลกกลับมาบริสุทธิ์ ดังนั้นเพื่อที่จะกลับมาบริสุทธิ์และทำให้อาหารของลูกบริสุทธิ์ จงอยู่ในการจาริกแสวงบุญแห่งความทรงจำระลึกถึง ทำทุกสิ่งอย่างมีไหวพริบ ปฏิสัมพันธ์กับทุกคนด้วยความถ่อมตน

โอมซานติ พ่อทางจิตอธิบายนี้อธิบายให้กับลูกๆ ทางจิต ไม่มีใครในโลกรู้ว่าพ่อทางจิตมาและก่อตั้งโลกใหม่แห่งสวรรค์อย่างไร ไม่มีใครรู้อย่างนี้ ลูกไม่สามารถถามพ่อเกี่ยวกับสิ่งใด พ่ออธิบายนทุกสิ่งแก่ลูก ลูกไม่จำเป็นต้องถามเกี่ยวกับสิ่งใด ท่านเฝ้าแต่อธิบายนทุกสิ่งด้วยตัวท่านเอง พ่อพูดว่า: พ่อรู้ว่าพ่อต้องมาและทำอะไรที่นี้ในแผ่นดินบาร์ตทุกๆ จร ลูกไม่รู้สิ่งนี้ ท่านอธิบายนแก่ลูกทุกวัน แม้ว่าจะไม่มีการถามคำถาม ท่านก็ยังคงอธิบายนทุกสิ่งต่อไป บางครั้งลูกก็ถามบาบว่าควรจะทำอย่างไรเพราะเขามีความยากลำบากเกี่ยวกับอาหารและเครื่องดื่มของพวกเขา นี่คือสิ่งที่ต้องเข้าใจ บาบ่าได้บอกลูกแล้วว่าทำทุกสิ่งด้วยพลังโยคะ ทำทุกสิ่งในขณะที่อยู่ในการจาริกแสวงบุญแห่งการจดจำระลึกถึง ไม่ว่าลูกจะไปที่ไหนก็ตาม สิ่งหลักสำหรับลูกก็คือการจดจำระลึกถึงพ่ออย่างแนบแน่นและไม่กระทำการที่ชั่วร้ายใดๆ เราเป็นลูกของพระเจ้าและท่านคือพ่อของทุกคน ท่านให้คำสอนเดียวกันกับทุกคน พ่อให้คำสอน: ลูกๆ ต้องกลายเป็นนายแห่งสวรรค์ แม้แต่ในอาณาจักรก็มีสถานะที่แตกต่างกันไป สถานภาพของทุกคนเป็นไปตามความเพียรพยายามที่เขาทำ เป็นลูกผู้ที่มีความเพียรพยายามและลูกที่ต้องได้รับรางวัล พ่อมาเพื่อปลอบใจลูกให้ทำความเพียรพยายาม ลูกไม่รู้อะไรเลยว่ามีพ่อมาเมื่อไหร่ ท่านทำอะไรเมื่อท่านมาหรือท่านพาไปไหน ตามแผนของละคร พ่อมาด้วยตัวเองและอธิบายนว่าลูกได้ตกลงมาจากที่ใด ลูกตกลงมาจากจุดที่สูงที่สุด สิ่งนี้ไม่ได้เข้าไปสู่สติปัญญาของลูกเลยว่าลูกเป็นใคร เวลาลูกตระหนักรู้ในสิ่งนี้แล้วใช่ไหม? ลูกไม่เคยแม้แต่จะฝันด้วยซ้ำว่าพ่อจะมาและทำอะไร ลูกไม่รู้สิ่งใดเลย เวลาลูกได้พบพ่อแล้ว ลูกเข้าใจว่าลูกควรจะส่งเวทิตนเองต่อพ่อเช่นนั้น เช่นเดียวกับที่ภรรยาที่สามีรักดีและซื่อสัตย์มากที่ส่งเวทิตนเองให้กับสามีอย่างสมบูรณ์ เธอไม่หวาดกลัวแม้กระทั่งจะปีนขึ้นไปบนเมฆเผาศพ เธอมีความกล้าหาญนั้น ก่อนหน้านี้ผู้คนมากมายเคยปีนขึ้นไปบนเมฆเผาศพ ที่นี้باب่าไม่ได้ทำให้ลูกลำบากเช่นนั้น แม้ว่าจะมีการใช้คำว่า“กองไฟแห่งความรู้” แต่ก็ไม่มีเรื่องของการเผาตัวเอง บาบ่าอธิบายนอย่างง่ายดายเหมือนกับการดึงผมออกจากเนย ลูกๆ เข้าใจดีว่าแท้จริงแล้วมีภาระของบาปของหลายต่อหลายชาติเกิดบนศีรษะของลูก ไม่ได้มีเพียงอัมรินทร์เพียงผู้เดียว มนุษย์ทุกคนเป็นมากกว่าอัมรินทร์คนถัดไป มนุษย์ไม่รู้ว่าเขาได้ทำอะไรในชาติเกิดที่ผ่านมา เวลาลูกเข้าใจแล้วว่าลูกทำบาปเท่านั้น ในความเป็นจริงไม่มีแม้แต่ดวงวิญญาณเดียวที่เป็นดวงวิญญาณบุญ ดวงวิญญาณบุญทุกดวงเป็นดวงวิญญาณบาป หากใครบางคนทำบุญ เขาก็กลายเป็นดวงวิญญาณบุญ อย่างไรก็ตามดวงวิญญาณบุญอยู่ในยุคทองเท่านั้น แล้วถ้ามีคนสร้างโรงพยาบาล ฯลฯ ละ! เขาไม่สามารถหลีกเลี่ยงจากการลงบันไดได้ เขาไม่ได้ไปสู่สภาพของการขึ้น; เขายังคงลงมาเรื่อยๆ พ่อเป็นที่รักที่ลูกพูดว่าลูกจะส่งเวทิตนเองต่อท่านในขณะที่มีชีวิตอยู่ เพราะท่านคือสามีเหนือสามีทั้งหมด เป็นพ่อเหนือพ่อทั้งหมด, เป็นผู้ที่สูงสุดเหนือสิ่งใด เวลานั้นพ่อกำลังปลุกลูกๆ พ่อที่กำลังทำให้ลูกกลายเป็นนายแห่งสวรรค์ช่วงธรรมดาเหลือเกิน! ในตอนเริ่มต้นเมื่อลูกสาวป่วย บาบ่าเองก็เคยปรนนิบัติพวกเขา ท่านไม่ได้มีความหยิ่งยโสใดๆ บัพดาตานั้นสูงสุดเหนือสิ่งใด ท่านพูดว่า: ไม่ว่าพ่อจะทำอะไรก็ตาม พ่อทำสิ่งเหล่านั้นผ่านผู้หนึ่งหรือพ่อปลอบใจให้เขาทำเช่นนั้น ทั้งสองเปรียบเทียบเสมือนเป็นหนึ่งเดียว ลูกไม่สามารถบอกได้ว่าการกระทำใดที่พ่อทำและการกระทำใดที่ตาต้าทำ พ่อเองนั่งที่นี้และอธิบายนแก่ลูกถึงปรัชญาของกรรม กรรมที่เป็นกลางและกรรมที่เป็นบาป พ่อสูงส่งมาก นอกจากนี้ยังมีอิทธิพลของมายามากมายด้วยเช่นกัน พระเจ้าผู้เป็นพ่อพูดว่า: อย่าได้ทำสิ่งนี้! แต่ถึงกระนั้นก็ยังคงมีบางคนที่ไม่ฟังท่าน พระเจ้าพูดว่า: ลูกๆ ที่แสนหวาน อย่าทำสิ่งนี้! ทั้งที่เป็นเช่นนั้น ลูกบางคนก็ทำสิ่งที่ผิด ท่านเพียงแต่ห้ามลูกไม่ให้กระทำการที่ผิดเท่านั้น แต่มายาก็มีพลังมาก อย่าได้ลืมนะพ่อแม้จะโดยไม่ได้ตั้งใจ เราพูดว่า “ไม่ว่าท่านจะทำอะไรกับฉัน แม้ว่าท่านจะทุบตีฉัน” แต่แท้จริงแล้วพ่อไม่ได้ทำอะไรเช่นนั้น อย่างไรก็ตามสิ่งนี้กล่าวได้ว่าเป็นสถานการณ์ที่รุนแรง มีเพลงนี้ด้วยเช่นกันว่า: ฉันจะไม่มันออกนอกประตูของท่านไป ไม่ว่าท่านจะพูดอะไรกับฉันก็ตาม แม้ว่าจะมีอะไรอยู่ภายนอกก็ตาม? สติปัญญาบอกด้วยเช่นกันว่า: ฉันจะไปไหนได้อีก? พ่อให้อาณาจักรแก่ลูกที่ซึ่งลูก

จะไม่มีวันได้รับในช่วงเวลาอื่นใด ไม่ใช่ว่าคุณจะได้รับบางสิ่งในชาติเกิดต่อไปของคุณ; ไม่เลย ผู้เดียวที่นั่นคือพ่อเหนือโลก ผู้ที่ทำให้ลูกเป็นนายของดินแดนแห่งความสุขที่ไม่มีขีดจำกัด ลูกๆ ต้องสร้างสมคุณธรรมที่สูงส่งด้วยเช่นกัน อย่างไรก็ตามในเรื่องนั้น พ่อก็ให้คำแนะนำลูกด้วยเช่นกัน: ทำหน้าที่ของลูกเหมือนตำรวจ ฯลฯ มิฉะนั้นลูกจะถูกไล่ออก ลูกต้องทำงานของคุณ; ลูกต้องแสดงสายตาดูต้นในบางครั้ง มากเท่าที่เป็นไปได้ทำทุกอย่างด้วยความรัก มิฉะนั้นให้แสดงสายตาที่ดูต้นอย่างมีไหวพริบ อย่าได้ใช้มือของลูก! บาบามีลูกๆ มากมาย บาบามีความใส่ใจเกี่ยวกับลูกๆ เช่นกัน สิ่งหลักคือการอยู่อย่างบริสุทธิ์ เป็นเวลาชาติแล้วชาติเล่าที่ลูกร้องเรียกหา: โอ้ ผู้ชำระให้บริสุทธิ์ ได้โปรดมาและชำระเราให้บริสุทธิ์ด้วย! อย่างไรก็ตามลูกไม่เข้าใจความหมายของสิ่งนั้นเลย เมื่อพวกเขาเรียกหา พวกเขาต้องไม่บริสุทธิ์อย่างแน่นอน มิฉะนั้นไม่มีความจำเป็นที่จะต้องเรียกหาท่าน ไม่จำเป็นที่จะต้องกราบไหว้บูชาท่าน พ่ออธิบายว่ามีการทำร้ายร่างกายต่อลูกผู้ที่ไร้เดียงสาและอ่อนแออย่างมาก ลูกต้องอดทนต่อสิ่งนั้น บาบายังคงแสดงให้ลูกเห็นกลยุทธ์มากมาย จงเคลื่อนไหวต่อไปด้วยความถ่อมตนอย่างมาก บอกเขาว่า: คุณคือพระเจ้าของฉัน! แล้วคุณกำลังร้องขออะไรหรือ? ในเวลาของการแต่งงาน เจ้าบ่าวก็พูดว่าฉันเป็นสามีของเธอ พระเจ้าของเธอ และเป็นภรรยาของเธอ! ฉันเป็นทุกสิ่งของเธอ! ดังนั้นเวลานี้จึงบอกเขา: ฉันต้องการจะอยู่อย่างบริสุทธิ์ แล้วทำไมถึงหยุดยั้งฉัน? พระเจ้าเรียกว่าผู้ชำระให้บริสุทธิ์ ท่านควรจะเป็นผู้ที่ชำระฉันให้บริสุทธิ์ ให้พูดด้วยความรักและความถ่อมตนอย่างมากในลักษณะนี้ หากเขาโกรธก็ประพรมเขาด้วยดอกไม้ บางครั้งพวกเขาทุบตีภรรยาและบอกว่าพวกเขาขอโทษ เมื่อใครบางคนดื่มสุรามากเกินไปและเมามายมากเขาก็คิดว่าตนเองเป็นจักรพรรดิ ยาพิษนี้เป็นเช่นนั้น อย่าได้ตามเลย! พวกเขาสำนึกผิดเสียใจในภายหลัง แต่เนื่องจากพวกเขาได้พัฒนานิสัยนั้นแล้ว มันจึงไม่ได้ถูกทำลายไป พวกเขาตกอยู่ในกิเลสหนึ่งครั้งหรือสองครั้งและมีเมามาและแล้วก็ตกลงมาเรื่อยๆ เช่นที่สิ่งที่ทำให้มีเมามาทำให้ดวงวิญญาณมีความสุข ดังนั้นกิเลสก็เป็นเช่นนั้นเช่นกัน ลูกต้องเพียรพยายามอย่างมากที่นี่ หากปราศจากพลังโยคะลูกจะไม่สามารถควบคุมอวัยวะประสาทสัมผัสทางกายของลูกได้ นี่คือการมหัสจรรย์ของพลังโยคะและเหตุนี้เองที่ชื่อของมันจึงเป็นที่รู้จักอย่างมาก ผู้คนมาจากต่างประเทศเพื่อเรียนรู้โยคะนี้ พวกเขาอยู่ในความเจ็บปวด พวกเขาอยู่ห่างจากบ้านและครอบครัวของเขา นั่นคือความสงบปลอมๆ ของครึ่งหนึ่งของวงจร ไม่มีใครรู้เกี่ยวกับความสงบที่จริงแท้ พ่อพูดว่า: ลูกๆ ศาสนาดั้งเดิมของลูกคือความสงบ ลูกต้องทำกรรมผ่านร่างกายของลูก ดวงวิญญาณคงอยู่อย่างสงบสุขจนกระทั่งเขาได้นำร่างกายมาใช้ หลังจากนั้นดวงวิญญาณนั้นก็ไปที่ไหนสักแห่งและเข้าไปใช้อีกร่างหนึ่ง ที่นั่นบางดวงวิญญาณก็เฝ้าแต่ล้มลุกคลุกคลานไปทั่วในร่างที่ละเอียดอ่อนของพวกเขา เหล่านั้นคือร่างกายที่เป็นแสง บางดวงวิญญาณก็เป็นสาเหตุแห่งความทุกข์อย่างมากและดวงวิญญาณอื่นๆ ก็เป็นดวงวิญญาณที่ดี ที่นั่นเช่นกันก็มีมนุษย์บางคนที่ดีที่ไม่เป็นเหตุของความทุกข์แก่ใคร คนอื่นก็เป็นเหตุของความทุกข์อย่างมากมาย บางคนก็เป็นเหมือนกับสาธูและมหาตะมะ (ดวงวิญญาณที่ยิ่งใหญ่) พ่อพูดว่า: โอ ลูกๆ ที่จากหายไปนานและเวลานี้ได้พบพานอีกครั้ง ลูกมาอีกครั้งเพื่อพบพ่อหลังจาก 5000 ปี ลูกมาที่นี่เพื่อได้รับอะไร? พ่อได้บอกลูกว่าลูกจะได้รับอะไร “บาบา ไม่มีเรื่องของการจะได้รับอะไรจากท่าน” ท่านคือพระเจ้าแห่งสวรรค์ ผู้เป็นพ่อ ผู้สร้างโลกใหม่ ดังนั้นเราจะได้รับอำนาจในการปกครองจากท่านอย่างแน่นอน พ่อพูดว่า: เมื่อใครบางคนเข้าใจความรู้แม้เพียงเล็กน้อย เขาจะไปสวรรค์อย่างแน่นอน พ่อได้มาเพื่อก่อตั้งสวรรค์ พระเจ้าและประชาบิดาบรรพมาคือผู้ที่มีบุคลิกภาพที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ลูกรู้ว่าวิชญ์คือใคร ไม่มีใครอื่นรู้เรื่องนี้ ลูกพูดว่า: เราเป็นของสกุลพวกเขา ลักษณะและนารายณ์นี้ปกครองอาณาจักรในยุคทอง กงจักรนี้ ฯลฯ ที่จริงแล้วไม่ได้เป็นของวิชญ์ เครื่องประดับเหล่านี้เป็นของเราบรรพหมีน เรามีความรู้ในเวลานี้ ไม่มีการอธิบายสิ่งเหล่านี้ในยุคทอง ไม่มีใครมีพลังที่จะอธิบายเรื่องเช่นนี้ เวลานี้ลูกเกี่ยวข้องกับวงจร 84 ชาติเกิด ไม่มีใครเข้าใจความหมายของสิ่งนี้ พ่อได้อธิบายสิ่งนี้แก่ลูกแล้ว ลูกๆ เข้าใจว่าเครื่องประดับเหล่านี้ดูราวกับว่าจะไม่ลูกต้องหากอยู่กับเรา ร่ายังคงได้รับคำสอนและกำลังทำความเพียรพยายาม จากนั้นเราจะกลายเป็นเหมือนพวกเขา ด้วยการคงกงจักรแห่งการตระหนักรู้ในตนเองเราจะกลายเป็นเทพ กงจักรแห่งการตระหนักรู้ในตนเองหมายถึงการรู้จักผู้สร้างและตอนเริ่ม ตอนกลาง และตอนจบของสิ่งสร้าง ไม่มีใครในโลกสามารถอธิบายได้ว่าวงจรโลกหมุนไปอย่างไร พ่ออธิบายทุกสิ่งง่ายดายนมาก ระยะเวลาของวงจรนี้ไม่สามารถที่จะยาวนานได้อย่างที่พวกเขาพูด ชาวสารของโลกร่วมอยู่กับจำนวนประชากรมนุษย์ พวกเขาไม่ได้พูดถึงประชากรของเต่าหรือปลา สิ่งนี้ใช้กับมนุษย์เท่านั้น ผู้คนถามคำถามลูก พ่ออธิบายทุกสิ่ง: ลูกเพียงแต่ต้องให้ความใส่ใจกับสิ่งนี้อย่างเต็มที่ บาบามีอธิบายว่า ลูกทำให้โลกบริสุทธิ์ด้วยพลังโยคะของลูก ดังนั้นลูกไม่สามารถทำให้อาหารของลูกบริสุทธิ์ด้วยพลังโยคะหรือ? อัจชะ ลูกกลายเป็นเช่นนั้น ดังนั้นลูกได้ทำให้ผู้อื่นเป็นเหมือนกับตัวลูกหรือไม่? เวลานี้ลูกๆ เข้าใจว่าพ่อมาเพื่อให้อำนาจในการปกครองสวรรค์อีกครั้งหนึ่งแก่ลูก ดังนั้นลูกต้องไม่ปฏิเสธท่าน หากลูกปฏิเสธอำนาจในการปกครองโลก ทุกสิ่งก็จบสิ้น แล้วลูกก็จะจบลงโดยการปฏิเสธ ทั้งโลกคือขยะ ดังนั้นนั่นก็จะเรียกว่าขยะ ดูสภาพของโลก! ลูกรู้ว่าลูกกำลังกลายเป็นนายของโลก ไม่มีใครเข้าใจว่ามีเพียงอาณาจักรเดียวในยุคทอง พวกเขาไม่เชื่อลูก พวกเขาไม่มีความภาคภูมิใจของเขาเองและดังนั้นพวกเขาจึงไม่ฟังลูกเลย พวกเขาพูดว่า: ทั้งหมดนั้นเป็นจินตนาการของลูก พวกเขาพูดว่าร่างกาย ฯลฯ สร้างขึ้นมาจากจินตนาการ พวกเขาไม่

เข้าใจความหมายอะไรเลย พวกเขาเพียงแค่พูดว่านี่คือจินตนาการของพระเจ้าที่ทุกคนกลายเป็นสิ่งที่พระเจ้าต้องการให้เขาเป็น และนี่คือการละเล่นของท่าน พวกเขาพูดเช่นนั้น อย่าได้ถามเลย! ลูกๆ รู้ว่าเวลานี้พ่อมาแล้ว แม้แต่แม่ที่แก่ชรา ก็พูดว่า: บาบา เราประกาศสิทธิในมรดกแห่งสวรรค์ของเราจากท่านทุกๆ 5000 ปี เวลานี้เราได้มาเพื่อประกาศสิทธิในอำนาจแห่งการปกครองสวรรค์ ลูกๆ รู้ว่านักแสดงทั้งหมดมีบทบาทของตนเอง ไม่มีนักแสดงสองคนที่มีบทบาทเดียวกัน ลูกๆ จะทำความเพียรพยายามในรูปแบบและชื่อเดียวกันในเวลาเดียวกัน เพื่อประกาศสิทธิในมรดกของลูกจากพ่อ มีรายได้มหาศาล เช่นนี้! แม้ว่าبابาพูดว่า แม้ว่าบางคนจะได้ยินความรู้เพียงเล็กน้อยเขาก็จะไปสวรรค์ มนุษย์ทุกคนทำความเพียรพยายามที่จะกลับมาสูงส่ง ดังนั้นความเพียรพยายามเป็นอันดับแรก อัจชะ

ถึงลูกๆ ที่สุดแสนหวาน ผู้เป็นที่รักยิ่ง ที่จากหายไปนาน เวลานี้ได้พบพานอีกครั้ง รัก ระลึกถึง และสวัสดีตอนเช้า จากแม่ พ่อ บ๊อบดาตา พ่อทางจิตพูดนมัสตึกกับลูกๆ ทางจิต

สาระสำหรับการสร้างสมเพื่อการเป็นตัวของตัวเอง ความรู้ คุณธรรม และการจดจำระลึกถึง:

1. เช่นที่بابารับใช้ลูกๆ โดยไม่มีความหยิ่งยโสใดๆ ดังนั้นจงทำตามพ่อ ทำตามศรัทธาของพ่อและประกาศสิทธิในอำนาจในการปกครองโลกด้วยเช่นกัน อย่าได้ปฏิเสธ!

2. ให้ตายขณะมีชีวิตและสังเวद्यตนเองต่อพ่อเหนือพ่อทั้งหมดและสามีเหนือสามีทั้งหมดผู้ที่สูงสุดเหนือสิ่งใดและผู้ที่เป็นที่รักที่สุด นั่งบนกองไฟแห่งความรู้ อย่าได้ลืมพ่อแม้กระทั่งโดยไม่ตั้งใจ และด้วยเหตุนี้จึงกระทำการกรรมที่ผิด

พร: ขอให้ลูกเต็มไปด้วยเพชรพลอยแห่งประสบการณ์โดยเข้าไปในส่วนลึกของความรู้และกลายเป็นนายมหาสมุทรแห่งความรู้
ลูกที่เข้าสู่ส่วนลึกของความรู้จะเต็มไปด้วยเพชรพลอยแห่งประสบการณ์ หนึ่งคือการรับฟังความรู้และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อื่น และอีกหนึ่งคือการเป็นตัวของประสบการณ์ ผู้ที่มีประสบการณ์จะอยู่อย่างไม่สูญสลายและปราศจากอุปสรรคเสมอ ไม่มีใครสามารถเขย่าพวกเขาได้ มายาไม่ประสบความสำเร็จในสิ่งที่เธอพยายามทำกับผู้ที่มีการประสบการณ์ ผู้ที่มีการประสบการณ์จะไม่มีวันถูกหลอกหลวง และดังนั้นลูกต้องเพิ่มพูนประสบการณ์ของลูกให้มากขึ้นเรื่อยๆ และด้วยเหตุนี้จึงกลายเป็นตัวของคุณธรรมทั้งหมด ด้วยการไตร่ตรองพลังสะสมสติของความคิดที่บริสุทธิ์

คติพจน์: เทวดานางฟ้าคือผู้ที่อยู่เหนือความหยิ่งยโสที่ละเอียดอ่อนของร่างกาย

*** โอม ขานติ ***